

BÁO CÁO

**Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019
của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác
phòng, chống và kiểm soát ma túy**

Thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TU ngày 29/5/2024 của Tỉnh ủy Hưng Yên về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ nhất

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình kinh tế - xã hội có liên quan

Kim Động là một huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Hưng Yên, có diện tích tự nhiên 103,32km², dân số 133.054 người sinh sống trên địa bàn 16 xã, 01 thị trấn. Trên địa bàn huyện có hệ thống các tuyến giao thông đường bộ quan trọng như: QL.39A, QL.38B, tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình, các tuyến đường tỉnh, đường huyện... thuận lợi cho giao lưu hàng hóa, đi lại. Thực hiện chính sách thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, với 01 cụm công nghiệp đã được lấp đầy, các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại - dịch vụ khác đang được huyện Kim Động và các nhà thầu tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng như: Khu công nghiệp số 5, cụm công nghiệp Chính Nghĩa, cụm công nghiệp Kim Động, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân... đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm nói chung và tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng.

2. Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện mặc dù đã được cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp tập trung phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn đã đạt được những kết quả quan trọng, tội phạm và tệ nạn ma túy cơ bản được kiểm chế, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn huyện chủ yếu là buôn bán nhỏ, lẻ, đối tượng là nam giới. Nguồn cung cấp ma túy về địa bàn huyện chủ yếu là ở các tỉnh, thành phố giáp ranh. Chất ma túy đối tượng mua bán trái phép chủ yếu là Heroin, nhưng mấy năm gần đây chuyển sang ma túy tổng hợp, chất hướng thần, ma túy dạng đá...

3. Tình hình người nghiện ma túy

- Toàn huyện hiện có 37 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; người nghiện từ 18 đến 30 tuổi: 02 người, từ 30 tuổi trở lên: 35 người. Loại ma túy sử dụng chủ yếu là Heroine, Methamphetamine. Người nghi nghiện 291 người, hình thức sử dụng ma túy chủ yếu là hít, hút.

- Số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn: Không.

- Hiện có 06/17 xã không có tệ nạn ma túy và có 11/17 xã, thị trấn có tệ nạn ma túy (Phân loại theo xã, thị trấn có tệ nạn ma túy theo Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an).

4. Tình hình trồng cây có chất ma túy

Trên địa bàn huyện trong 05 năm qua đã phát hiện, bắt giữ 01 vụ, 01 đối tượng trồng cây thuốc phiện tại vườn nhà, thu giữ 195 cây cần sa, mục đích sử dụng cá nhân.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

- Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 36-CT/TW). Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW đến các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong huyện; chỉ đạo UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 20/3/2020 để triển khai thực hiện. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện; giao UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đề cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên lĩnh vực phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. UBND huyện đã ban hành các kế hoạch phòng, chống ma túy, kế hoạch cai nghiện và quản lý cai nghiện. Chỉ đạo tổ chức kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn đã chủ động cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW sát với thực tiễn công tác, đặc thù tính chất lĩnh vực, địa bàn của đơn vị, địa phương; đưa nội dung nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy cùng với công tác đảm bảo ANTT vào Nghị quyết nhiệm kỳ để lãnh đạo thực hiện và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, địa phương. Luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phòng, chống ma túy tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua việc thực hiện phòng, chống ma túy ở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống ma túy; có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Hàng năm, trong chương trình, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chính trị đối với tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo đưa nội dung thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tội phạm ma túy vào chương trình kiểm tra, giám sát. Lấy hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng hàng năm. Qua kiểm tra giám sát, trong 5 năm qua cho thấy, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện cơ bản đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm được giao, tích cực nghiên cứu vận dụng sáng tạo việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện trong tổ chức, cấp ủy của mình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

- Trong 5 thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, chưa phát hiện cán bộ, đảng viên có vi phạm pháp luật về ma túy bị xử lý hình sự; không có tình trạng các đơn vị, địa phương để tình trạng ma túy phức tạp, kéo dài mà không có biện pháp giải quyết, do vậy không xử lý trách nhiệm người đứng đầu với trường hợp nào.

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống và kiểm soát ma túy

- Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu các cấp đã nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Hàng năm, đã xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy. Hàng tháng, hàng quý kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác ở đơn vị, địa phương, trong đó có các mặt công tác phòng, chống ma túy; từ đó có kế hoạch khắc phục nhưng hạn chế, bất cập phát sinh. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tăng cường chỉ đạo cấp cơ sở tập trung nắm chắc và kiểm soát tốt tình hình ma túy, tiếp tục kiềm chế sự gia tăng về hậu quả, tác hại do tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra, không để tội phạm ma túy hoạt động công khai gây bức xúc trong dư luận; tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các vụ án nghiêm trọng liên quan đến ma túy, “ngáo đá” trên địa bàn huyện.

- Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Lấy hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương hàng năm. Qua triển khai,

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW, mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống ma túy; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. Chưa phát hiện có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về ma túy.

2. Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy

- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; nâng cao chất lượng trong việc theo dõi, thi hành pháp luật về phòng, chống ma túy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nghiên cứu tham gia ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Luật phòng, chống ma túy 2021 và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành⁽¹⁾.

- Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021 và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành. Công an huyện với vai trò là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO đã giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy 2021; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai Luật trên phạm vi toàn huyện; tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện; tổ chức đánh giá tình hình, kết quả công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Luật mới; phối hợp liên ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế... thống nhất các nội dung liên quan đến quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện, việc tạo cơ chế thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

3. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

- Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức toàn xã hội về tội phạm và tệ nạn ma túy đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và học sinh các trường trên địa bàn nắm vững, hiểu biết những vấn đề cơ bản về các tội phạm và tệ nạn ma túy. Tập trung đến nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: Thanh thiếu niên, học sinh, công nhân...

⁽¹⁾ Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy (Nghị định do Bộ Y tế chủ trì xây dựng); Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Duy trì hiệu quả hoạt động của 65 mô hình tự quản về ANTT tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với 682 thành viên tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện, cũng như phát hiện, đấu tranh với tội phạm vi phạm về ma túy. Một số mô hình hoạt động hiệu quả cao như: CLB Cựu chiến binh tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; CLB Phụ nữ tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Mô hình “Quản lý giáo dục, giúp đỡ người nghiện, người sử dụng ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống ma túy”...

- Các ban, phòng, ngành của huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện phát sóng 520 lượt bài trên hệ thống loa truyền thanh, viết 60 bài tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại và cách phòng, tránh ma túy; những phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm về ma túy để cán bộ, người dân nhận biết, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng, tránh và đấu tranh, tố giác tội phạm. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phát gần 2.500 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội. Công an huyện phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, thị trấn tiến hành treo, dán pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính, trụ sở và những nơi công cộng, đông người qua lại; trực tiếp tuyên truyền 16 lượt về công tác phòng, chống ma túy tại các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện. Các ban, phòng, ngành và các trường học trong huyện đã mở 14 lớp về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và HIV/AIDS cho trên 4.820 lượt đối tượng. Trung tâm Y tế và các phòng chức năng của huyện tổ chức cho các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện ký cam kết quản lý, sử dụng các loại thuốc có chất gây nghiện, hướng thân theo đúng quy định của pháp luật.

Qua 05 năm thực hiện đã có 79 lượt tập thể, 285 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng được các cấp biểu dương và khen thưởng.

- Hàng năm, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6). Giao trách nhiệm, chỉ tiêu cụ thể từng đơn vị địa phương về phòng, chống ma túy. Trong năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 43/CT-HU ngày 27/2/2024 về nhiệm vụ thực hiện Đề án “Chuyển hoá xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện thí điểm chuyển hoá, xây dựng địa bàn huyện Kim Động không có ma túy” năm 2024. UBND huyện Kim Động đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 07/3/2024 về thực hiện Đề án. Huyện Kim Động là huyện đầu tiên được UBND tỉnh, Công an tỉnh lựa chọn thực hiện thí điểm chuyển hoá, xây dựng địa bàn không có ma túy. Mục tiêu của Đề án là nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong huyện tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu năm 2024 giữ vững 6 xã không ma túy đã đạt được năm 2023, gồm: Song Mai,

Chính Nghĩa, Mai Động, Nhân La, Vũ Xá, Phú Thịnh. Đồng thời, lựa chọn chuyển hóa thành công 5 xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy, gồm: Thị trấn Lương Bằng, Hiệp Cường, Hùng An, Ngọc Thanh, Thọ Vinh; phần đầu đến hết năm 2024 có 11/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện không có ma túy, 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn không có ma túy. Đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

4. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy

- Các phòng chức năng của huyện, các xã, thị trấn mà chủ công là lực lượng Công an tổ chức tốt công tác điều tra cơ bản về tội phạm và tệ nạn ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Thường xuyên rà soát, theo dõi, quản lý, cập nhật thông tin các đối tượng nghiện ma túy; tổ chức lập hồ sơ các đối tượng nghiện ma túy và đưa vào diện theo dõi, quản lý nghiệp vụ. Áp dụng phần mềm quản lý người nghiện để thống kê, quản lý đối tượng, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hoá địa bàn phức tạp về ma túy. Thường xuyên răn đe, giáo dục để phòng ngừa tội phạm với trên 200 lượt đối tượng nghiện ma túy, vi phạm pháp luật.

- Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành công tác nắm tình hình, đấu tranh, triệt phá các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/6/2024, đã phát hiện, bắt giữ 203 vụ/268 đối tượng, thu giữ 385,972 gam Methamphetamine, 98,713 gam Ketamine, 33,646 gam MDMA, 39,217 gam Heroine, 195 cây cần sa, 0,223 gam thuốc phiện. Khởi tố 177 vụ/205 bị can; XPVPHC 41 vụ/62 đối tượng = 124 triệu đồng. Đang xác minh 02 đối tượng⁽²⁾.

- Thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân trong huyện không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức các lực lượng tập trung nắm tình hình, phát hiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy. Kết quả: Trong 05 năm qua phát hiện, xử lý hành chính 01 vụ trồng 195 cây cần sa tại gia đình.

5. Công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy

- Công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy được huyện Kim Động đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, huyện

⁽²⁾ Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/12/2020 đã phát hiện, bắt giữ 38 vụ/42 đối tượng, thu giữ 29,851 gam Methamphetamine, 4,766 gam Ketamine, 1,995 gam Heroine, 13,653 gam MDMA. Khởi tố 32 vụ/35 bị can; XPVPHC: 06 vụ/07 đối tượng = 10,5 triệu đồng. Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/12/2021 đã phát hiện, bắt giữ 37 vụ/41 đối tượng, thu giữ 148,516 gam Methamphetamine, 12,046 gam Ketamine, 8,762 gam Heroine, 9,432 gam MDMA. Khởi tố: 32 vụ/36 bị can; XPVPHC: 05 vụ/05 đối tượng = 7,5 triệu đồng. Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/6/2022 đã phát hiện, bắt giữ 30 vụ/37 đối tượng, thu giữ 83,046 gam Methamphetamine, 2,066 gam Heroine, 195 cây cần sa. Khởi tố: 24 vụ, 31 bị can; Xử lý hành chính: 06 vụ/07 đối tượng = 20,5 triệu đồng. Từ ngày 15/06/2022 đến ngày 15/06/2023 đã phát hiện, bắt giữ 41 vụ/48 đối tượng, thu giữ 31,104 gam Methamphetamine, 9,865 gam Heroine, 9,185 gam Ketamine; 4,206 gam MDMA. Khởi tố: 38 vụ, 41 bị can; Xử lý hành chính: 03 vụ/07 đối tượng = 16.250.000đ. Từ ngày 15/06/2023 đến ngày 14/06/2024 đã phát hiện, xảy ra 84 vụ, 100 đối tượng, thu giữ: 93,455 gam Methamphetamine; 16,529 gam Heroin; 72,716 gam Ketamine; 6,545 gam MDMA, 0,223 gam thuốc phiện. Đã khởi tố 51 vụ/62 bị can, xử lý hành chính 33 vụ/36 đối tượng = 69.250.000đ (02 trường hợp cảnh cáo); đang xác minh: 02 đối tượng.

Kim Động đang thực hiện Đề án của UBND tỉnh “Chuyển hoá xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện thí điểm chuyển hoá, xây dựng địa bàn huyện Kim Động không có ma túy”. Trong năm 2024, huyện Kim Động cơ bản hoàn thành việc rà soát, thống kê, lập danh sách, tổ chức xét nghiệm số người nghi sử dụng trái phép chất ma túy để xác định tình trạng nghiện và bổ sung vào danh sách quản lý tại địa phương. Đến nay, toàn huyện Kim Động đang có 37 người nghiện, 09 người sử dụng trái phép chất ma túy, 291 người nghi nghiện có trong danh sách quản lý. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện, các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các ban, phòng, ngành, đoàn thể tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm quản lý tốt đối tượng trên, đồng thời, có giải pháp thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Lực lượng Công an các cấp trong huyện đã tích cực ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý người nghiện; thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng (*Cơ sở cai nghiện tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện...*) để trao đổi, cập nhật danh sách người nghiện tham gia điều trị cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện, Cơ sở điều trị Methadone; tích cực vận động, khuyến khích người nghiện, gia đình người nghiện tự giác khai báo tình trạng nghiện ma túy, tự nguyện tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp,... tập trung triển khai các giải pháp, biện pháp nhằm kiểm chế phát sinh người nghiện mới, người sử dụng trái phép chất ma túy (*giảm nguồn cầu ma túy*) trên địa bàn.

- Kết quả thực hiện công tác cai nghiện ma túy từ ngày 15/6/2019 đến ngày 14/6/2024:

+ Công tác cai nghiện tự nguyện: Vận động đưa 79 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện.

+ Công tác cai nghiện bắt buộc: Lập hồ sơ đưa 10 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

- Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy: Xác định công tác quản lý sau cai nghiện ma túy là nền tảng của quá trình giúp người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ tái nghiện, do vậy, cấp uỷ, chính quyền huyện luôn quan tâm đầu tư về nguồn lực, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các ban, phòng, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung các giải pháp hiệu quả cho công tác quản lý sau cai nghiện ma túy. Huyện đã chỉ đạo coi trọng xã hội hóa công tác điều trị; huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện; khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm. Tạo điều kiện thuận lợi duy trì, phát triển các mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy.

Khuyến khích các xã, thị trấn chủ động nghiên cứu, áp dụng mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy phù hợp như: Mô hình 4+ về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, số người đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; Mô hình Tình nguyện viên giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; mô hình Điểm tư vấn hỗ trợ, chăm sóc, điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng... Tại các xã, thị trấn 100% người đã hết thời gian cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện được đưa vào quản lý sau cai nghiện ma túy; Ban Chỉ đạo xã, thị trấn chỉ đạo và giao các hội, đoàn thể phân công hội viên, đoàn viên, tình nguyện viên phối hợp với gia đình quản lý, theo dõi, giúp đỡ người cai nghiện ma túy hoàn thành thời gian sau cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện trở về địa phương phòng, chống tái nghiện, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

6. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống ma túy

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy. Chỉ đạo Công an huyện, Công an xã, thị trấn bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, nhiệt huyết vào lực lượng phòng, chống ma túy, đồng thời trang bị cơ bản các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ chuyên dụng phục vụ công tác chuyên môn theo quy định. Quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất đặc biệt là trụ sở làm việc của Công an huyện, Công an xã, thị trấn phục vụ công tác. Huyện đã chỉ đạo, tạo điều kiện bố trí cho Công an xã, thị trấn chính quy có tối thiểu 03 phòng làm việc và đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn theo mẫu của Bộ Công an. Bố trí kinh phí phục vụ tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của huyện, dịp lễ, tết.

7. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các ban, phòng, ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm về ma túy theo các công ước, thỏa thuận hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm về ma túy mà Việt Nam tham gia ký kết.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Việc quán triệt, triển khai các nội dung trong Chỉ thị số 36-CT/TW đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, phòng, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sâu rộng từ huyện đến cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân; huy động được sức mạnh của

cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy; phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy đã thu được nhiều kết quả tích cực, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy cơ bản được kiểm soát hiệu quả.

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Công tác tuyên truyền của một số đơn vị, địa phương chưa thường xuyên liên tục, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng; có nơi, có lúc chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân.

- Tại địa bàn huyện chưa có các đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện nên gây khó khăn đến việc áp dụng các biện pháp cai nghiện theo Luật phòng, chống ma túy năm 2021.

- Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người nghiện còn gặp nhiều khó khăn.

3. Nguyên nhân

- Một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đến các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nên các biện pháp tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân.

- Người nghiện hầu hết có trình độ thấp, không có tay nghề nên khó xin việc làm; bên cạnh đó một số cơ quan, doanh nghiệp có tâm lý ngại nhận người nghiện vào làm việc do lo sợ công tác đảm bảo ANTT tại cơ quan, doanh nghiệp.

4. Một số bài học kinh nghiệm

- Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu, hướng dẫn, nòng cốt của lực lượng Công an và sự ủng hộ tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy với thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm nói chung và việc phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, việc chỉ đạo triển khai sâu sát, kịp thời và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Công tác tuyên truyền phải tiến hành thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng. Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của quần chúng nhân dân trong phát hiện tố giác tội phạm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phần thứ hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TÚY TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Cùng với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới, tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần gia tăng ở hầu hết các quốc gia, xu hướng này có thể rất khó kiểm soát. Do tác động của tình hình tội phạm về ma túy trên thế giới và trong khu vực, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta được dự báo vẫn diễn biến phức tạp gây tác động đến địa bàn huyện trên các mặt như: Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy sẽ ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và thường xuyên thay đổi; các đối tượng sử dụng phương tiện giao thông, liên lạc hiện đại, vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy đuổi, bắt giữ; triệt để lợi dụng những kẽ hở mà cơ sở hạ tầng chưa có điều kiện kiểm soát của chính sách thông thoáng về giao thông, thương mại trong nước và khu vực để thực hiện hành vi phạm tội. Tội phạm ma túy lợi dụng tất cả các tuyến đường, dịch vụ có thể để vận chuyển ma túy, kể cả sử dụng chuyển phát nhanh... Bên cạnh đó, là tệ nạn ma túy, các đối tượng đã lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động như: Nhà nghỉ, karaoke... điều này đặt ra cho lực lượng phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện nhiều trọng trách cũng như nhiều khó khăn hơn trong công tác đấu tranh, bắt giữ.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHẪM TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

2. Thực hiện có hiệu quả Đề án của UBND tỉnh “*Chuyển hoá xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện thí điểm chuyển hoá, xây dựng địa bàn huyện Kim Động không có ma túy*”; các hoạt động hưởng ứng “*Tháng hành động phòng, chống ma túy*”, “*Ngày toàn dân phòng, chống ma túy*”, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với thực hiện chỉ tiêu về “*Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên*” và khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về “*An toàn về an ninh, trật tự*”.

3. Tổ chức phát huy, nhân rộng mô hình “*Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện tại cộng đồng*”; đồng thời, lãnh đạo triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm làm trong sạch địa bàn.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy, trong đó tập trung triển khai đồng bộ các loại hình thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với các loại hình đối tượng. Phát triển các loại hình tuyên truyền trực quan thông qua băng rôn, khẩu hiệu, các cuộc thi và các ấn phẩm văn hóa khác.

5. Tập trung lực lượng, phương tiện nắm chắc tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy, thường xuyên mở các đợt cao điểm, tập trung đấu tranh trấn áp với các loại tội phạm ma túy, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy. Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy.

6. Chủ động làm tốt công tác quản lý các đối tượng nghiện tại địa bàn, ngăn chặn và làm giảm tốc độ gia tăng số người nghiện mới, trên cơ sở đó để phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác cai nghiện gắn với quản lý và tạo việc làm sau cai nghiện; xây dựng và nhân rộng các mô hình cai nghiện và xã hội hóa công tác cai nghiện nhằm kiểm chế và giảm dần người nghiện.

7. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị trường học trong sạch không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy”; triển khai thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình hành động liên ngành đã tổ chức ký kết giữa Công an với mặt trận và các tổ chức thành viên.

Phần thứ ba

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường kinh phí hoạt động cho công tác hoạt động phòng, chống và kiểm soát ma túy cấp huyện và cấp xã.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c),
- Công an tỉnh (để biết, p/h),
- Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Thường trực HĐND huyện,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các ban, phòng, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Chi Hội